



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. เผยแพร่องค์ความรู้การใช้กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมฯ มีตำรับยาสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติและได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญทำเป็นรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 324 ตำรับ ในจำนวนนี้มีตำรับยาที่มีกัญชาผสมปรุงเฉพาะรายใช้ในระบบบริการสุขภาพแล้ว 19 ตำรับ ส่วนภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในชุมชนพบตำรับยากัญชาที่ใช้ปรุงตำรับยารักษาผู้ป่วยมากกว่า 76 ตำรับจากหมอพื้นบ้าน 20 ราย ยื่นขอรับรองตำรับกับกรมฯ และใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาเป็นส่วนประกอบในตำรับ รวมถึงได้ลดองค์ความรู้การใช้กัญชาของชาวบ้านทั้ง 4 ภูมิภาค พบมีการใช้ในวิถีชีวิตเป็นทั้งอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ ณ หาดทรายรี เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบสถานประกอบการ 2 ร้านไม่พบการกระทำผิด มีใบอนุญาตฯ ถูกต้อง ณ ที่ตั้งสถานประกอบการชัดเจน

2. ภายวิจัยการใช้กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

- นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ โปสตงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่ตีพิมพ์เมื่อสองปีก่อน ซึ่งได้รวบรวม 56 งานวิจัยเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ สรุปได้ว่าผู้ใช้กัญชาเป็นประจำ (โดยเฉพาะผู้ใช้ทุกวัน) และผู้ใช้กัญชาที่มีสาร THC สูง จะมีอัตราเสี่ยงเป็นโรคจิต (psychosis) เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การลดปัญหาการใช้สารเสพติด โดยเปลี่ยนจากการให้คนติดยาเข้ามาใช้กัญชาแทน ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม เพราะทำให้เกิดปัญหาคนที่มมีอาการทางจิตเพิ่มขึ้นได้แน่นอน รวมถึงการลดการใช้กัญชาเป็นวิธีลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคจิต นอกจากนี้พื้นที่คุ้มครองของแต่ละบุคคลอาจมีผลต่อการเกิดโรคจิตแบบนี้ด้วย แต่ต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมให้แน่ชัด



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. การให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, mcot, newtv, soudhitalk, thailandplus, thebangkokinsight, thestandard)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรมควบคุมโรคได้เริ่มให้บริการแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (LAAB) ตั้งแต่ ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย LAAB ไม่มาก จึงปรับรูปแบบการให้บริการโดยเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลประโยชน์ของ LAAB เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลและซักถามก่อนตัดสินใจ

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังสายพันธุ์ของกรมวิทย์ฯ ชี้ให้เห็นว่าในระยะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ BA.2.75 ซึ่ง LAAB สามารถใช้ได้ผลดี และปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมควบคุมโรคจึงผลักดันการให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในสถานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่รวมกันจำนวนมากมีโอกาสติดเชื้อพร้อมกันหลายคน จะช่วยป้องกันการสูญเสียได้

2. ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงคุณสมบัติของฟ้าทะลายโจรว่า ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาด สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรดูแลรักษาประชาชนเสริมแพทย์แผนปัจจุบัน แม้มีสายพันธุ์ใหม่ ๆ หรือการกลายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ ฟ้าทะลายโจรก็ยังสามารถรักษาได้ เนื่องจากเป็นยาที่ออกฤทธิ์กว้าง ขณะที่ยาแผนปัจจุบันจะเป็นการรักษาเฉพาะเจาะจงทำให้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ดีมาก แต่มีจุดอ่อนตรงที่ถ้าออกฤทธิ์แล้วเชื้อกลายพันธุ์จะเกิดเชื้อดื้อยา ข้อห้ามคือในหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร มีโรคตับ โรคไต รุนแรง ซึ่งเป็นข้อห้ามโดยทั่วไปของสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันทุกตัว ส่วนวิธีการทานให้ดูปริมาณสาร “แอนโดกราโฟไลด์” ในผู้ใหญ่ใช้ประมาณ 180 มก.ต่อวัน สำหรับเด็กให้ลดหลั่นตามน้ำหนัก

3. รายงานสถานการณ์ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ)

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ 22-28 ม.ค. 2566 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 472 ราย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เฉลี่ย 67 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 29 ราย เฉลี่ย 4 ราย/วัน มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 160 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 99 ราย	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ปี 65 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.อภิชาติ อัครวงคกุล รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล โดยสาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.รอล์ฟ เอ. ดีพรอนโซ จากสหรัฐอเมริกา และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นพ. ดักลาส อาร์.โลวี และ ดร.จอห์น ที. ซิลเลอร์ จากสหรัฐอเมริกา และ ศ.นพ.เอียน เอช.เฟรเซอร์ จากออสเตรเลีย/สหราชอาณาจักร ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน	-
รมว.สธ.ประกาศทำสงครามยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch3plus, workpointtoday, INN) เพจสรยุทธ สู้ทัศนจินดา - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ประกาศทำสงครามยาเสพติด พร้อมแก้กฎหมาย ระบุ ใครถือครองยาเสพติดเกิน 1 เม็ด ไม่ใช่ผู้ป่วยจะเป็นผู้ค้า ผิดกฎหมายรุนแรง ทั้งนี้ เตรียมลงนามประกาศเร็ว ๆ นี้	
เสริมศักยภาพ “อสม. ระยะอง” สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, hfocus, thaigov) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จ.ระยอง เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ เพื่อฟื้นฟูความรู้และยกระดับเป็น อสม.หมอบริการบ้าน พร้อมย้ำให้ยึดอุดมการณ์จิตอาสา ร่วมดูแลผู้สูงอายุตามนโยบาย และเร่งเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน	-
ยันตรวจจิต ขรก. ไม่เลือกปฏิบัติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ผจก., hfocus) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ทหารี่ร่วมสำนักงาน ก.พ. เรื่องการตรวจสุขภาพจิตก่อนเป็นข้าราชการ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายทั่วไปเพื่อพิจารณาความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อผ่าน ครม.จะออกคู่มือรายละเอียดการตรวจที่ชัดเจน	-
ปลูกฝังการออกกำลังกาย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ - นพ.วีรุฒ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำแม่ผู้ปกครองชักชวนบุตรหลานออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อตามช่วงวัยให้แข็งแรง แบ่งตามช่วงวัยได้ดังนี้ เด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี ควรให้ออกกำลังกาย ในรูปแบบการเล่น/กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเพิ่มทักษะในด้าน IQ และ EQ เด็กวัยประถม อายุ 7-12 ปี ในรูปแบบกีฬาที่มีแรงกระแทก เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ เด็กวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี ในรูปแบบกีฬาหรือกิจกรรมเป็นทีมที่มีกฎกติกา เพื่อพัฒนาทักษะร่างกายและจิตใจ และดื่มให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน ทดแทนน้ำที่เสียไประหว่างวัน	-
ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร เผยวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ อัตรการระบายอากาศจะไม่ดีเนื่องจากพาดานอากาศต่ำ เกิดสภาวะอากาศปิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการสะสมของ PM2.5 ช่วงวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ พื้นที่ กทม.และปริมณฑล ควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯกลางกรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ - นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ ออกประกาศมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2566 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ มงมมหมอ - WHO กำหนดให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง โดยมีรายงานของธนาคารโลกระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศไปแล้วมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่ต้องเสียไปในเรื่องของการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น และถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดยแหล่งกำเนิดของ PM2.5 หลักๆ คือจำนวนรถยนต์ที่ปล่อยควันพิษ การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง โดยการใช้นโยบายลดมลพิษจากฝุ่น PM2.5 ทั้งในระยะสั้นและระยะ	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ยาวให้ได้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจำนวนมาก	
<p>การถ่ายโอนรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค</p> <p>-ที่ประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา มีมติเห็นชอบขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมถึงรพ.สต.แปลงยาว และรพ.สต. บ้านคลองหนึ่ง</p>	-
<p>โฆษณาออนไลน์อ้างรักษาโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p> <p>-ผศ.ดร. ชื่นสมล บุนนาค ม.เทคโนโลยีมหานคร เผยสื่อโฆษณาออนไลน์จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเจตนา แต่การใช้ในทางบิดเบือน ตัวอย่างโฆษณาอาหารเสริมมีข้อห้ามอยู่แล้วว่าห้ามใช้คำต่าง ๆ ที่ผิดจรรยาบรรณ เช่น ดีเลิศ ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์ หายขาด ฯลฯ...ที่จริงแล้วอาหารเสริม ไม่ใช่ยา ไม่สามารถรักษาโรคได้ แต่คนก็เชื่อในคำเหล่านี้ ผู้บริโภคยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีความรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งอย. ย้ำว่า โฆษณาที่ใช้คำหุร ๆ เหลือเชื่อ หรือยกต่อการพิสูจน์ มันใจได้เลยว่า โอ้อวดเกินจริง</p>	-
<p>พบ"สารก่อมะเร็ง" คลุมมาบตาพุดเกินค่ามาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอให้จัดการแก้ไขปัญหาโอรเฮยสารอินทรีย์จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดโดยด่วน ซึ่งนักวิชาการชี้พบสารก่อมะเร็งในพื้นที่มาบตาพุดสูงเกินค่ามาตรฐาน อันตรายต่อสุขภาพ ศาลปกครองวินิจฉัย ประกาศให้จ.ระยองเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 52 แต่แผนปฏิรูปประเทศให้ยกเลิกภายในปี 64-65 ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชน ฯ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านมาตลอด จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าในปี 2542 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ประมาณ 65 แห่ง และในปี 2552 ที่มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ มีโรงงานเพิ่มเป็น 130 แห่ง ปี 2565 มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 161 แห่ง ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นโรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้าถ่านหิน และโรงงานผลิตพลาสติก เป็นต้น</p>	-